

ประวัติ

ชื่อ-สกุล นายอนุชิต วัฒนาพร

ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก ปร.ด การศึกษา (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2564

ปริญญาโท ศษ.ม. (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2547

ปริญญาตรี ศษ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2542

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2547-2548 ผู้ประสานงานโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน อาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผลงานวิชาการ

ทัศนพล ชื่นจิตต์, อนุชิต วัฒนาพร, สุตาพร ปัญญาพฤกษ์, โอลดา มณีภาศ และ ณัฐธิดา ดวงแก้ว. (2561). การศึกษาความพึงพอใจและความต้องการของผู้บริหารและครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย "สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค Thailand 4.0" (หน้า 5-6). เชียงราย: สำนักวิชา สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.

ทัศนพล ชื่นจิตต์, อนุชิต วัฒนาพร และ หาญศึก เล็บครุฑ. (2561). หลักสูตรการพัฒนารูปแบบการศึกษา และสร้างสรรค์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงตามตระเวนชายแดนจังหวัด เชียงราย. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 (หน้า 477-495). น่าน: วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

อนุชิต วัฒนาพร. (2565). แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ทรงประสิทธิภาพเพื่อพัฒนานักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19. รายงานสืบเนื่องจากการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ/ระดับนานาชาติและงานบริหาร การศึกษาสัมพันธ์ ประจำปี 2565 (PROCEEDINGS) “พลิกโฉมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาไทยสู่ ความท้าทายตามวิถีสู่ปกติใหม่” (Transformation of Thai School Administrators Competencies to the New Normal Challenges) (หน้า 522-536) . ศรีสะเกษ: สมาคมพัฒนา วิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.).

ประเวศ เวชชะ, ไพโรจน์ ต้วงนคร, อนุชิต วัฒนาพร, สมจิต สมอ, จุไร ภาโนชิต, บุญชอบ จันทาพูน, สุขสันต์ สอนนวล, Anousit Manosane , Udomphirun Heng และ Fuling Bi. (2565). **โครงการศึกษารูปแบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กรณีโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลบนพื้นที่สูง (รายงานผลการวิจัย)**. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

สุดาพร ปัญญาพฤกษ์, อนุชิต วัฒนาพร, ไอลดา มณีภาศ, ณัฐธิดา ดวงแก้ว และ ทศน์พล ชื่นจิตต์. (2566) **การพัฒนากิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับครูโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย .วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม.**

ประวัติการเป็นวิทยากร/ บริการวิชาการ

คณะวิทยากร โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม) (ปี 2553)

คณะวิทยากร โครงการยกระดับคุณภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ปี 2559)

คณะวิทยากร โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ(QA) (ปี 2558 2559 2560)

คณะวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนการสอนสังคมศึกษา โรงเรียนเทศบาล 6 (ปี 2559)

คณะวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์และบูรณาการกิจกรรมลดเวลาเรียน นวัตกรรม "ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาพลเมือง" (ปี 2560)

คณะวิทยากร โครงการอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 (ปี 2560)

คณะวิทยากร การอบรมครูประจำการ นวัตกรรมพลเมืองสร้างสรรค์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (ปี 2561)

คณะวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนการสอนบูรณาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม (ปี 2561)

คณะวิทยากร ค่ายครอบครัวคุณธรรม รุ่นที่ 2 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งสู่สังคมคุณธรรม จังหวัดเชียงราย วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย (ปี 2562)

คณะวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการการนิเทศติดตามโครงการครูรักถิ่น : การออกแบบนวัตกรรมเชิงพื้นที่สำหรับครูพี่เลี้ยงโครงการครูรักถิ่นจังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา (ปี 2566)

คณะวิทยากร “กรอบคิดและหลักการของโครงการกระบวนการส่งเสริมการ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชนของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ปี 2566)

คณะวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการครูแกนนำสังคมศึกษา “พลเมืองช่างคิด : กระบวนการสืบสอบเชิงปรัชญา (Community of Philosophy Enquiry : CoPE) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปี 2566)

คณะวิทยากร การอบรมพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัด กก.ตชด.32 การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (ปี 2566)

คณะวิทยากร อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ : เทคนิคการจัดการเรียนรู้และการจัดทำสื่อบทเรียนออนไลน์สำหรับครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (ปี 2566)